



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายสารบรรณ โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1318

ที่ นร 0201.01/ ๗๕/ วันที่ ๗ เมษายน 2552

เรื่อง การประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม Teleconference

เรียน อปส.

ตามที่ รมต.นร. (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม Teleconference กับผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 203 นั้น

สลก. ขอส่งคำกล่าวของ รมต.นร. (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) และคำถาม-คำตอบ จากการประชุมดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรุณาลงนามหนังสือถึง รมต.นร. ที่แนบมาพร้อมนี้


(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)

ลกน.

ที่ นร 0201.01/ว 751

เรียน ผอ.สำนัก,ผอ.กองและหัวหน้าหน่วยงาน


เพื่อโปรดทราบ


(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)

ลกน.

9 เมย 2552

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ
- ลงนามแล้ว


(นายเพชญ์ ชำโพธิ์)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
8 เม.ย. 2552

รายงานการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม **Teleconference**
โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)

วันที่ 1 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 203 กปส.

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) กล่าวว่าเหตุผลที่มีประชุมวันนี้ สืบเนื่องจากปัญหาสถานการณ์ของประเทศในช่วงเวลานี้มีข่าวที่ออกมาแล้วไม่สบายใจให้กับพี่น้องประชาชน มีความวิตกกังวลว่าสถานการณ์ของประเทศจะเดินหน้าไปอย่างไร จะมีปัญหาอย่างไรหรือไม่ เพราะมีการชุมนุมของพี่น้องประชาชนทั้งที่ทำเนียบรัฐบาล และก็มี การไปเรียกร้องของพี่น้องประชาชนหลาย ๆ จังหวัดทั่วทั้งประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาพวกเราทั้งหมดก็คงจะได้ติดตามจากสื่อสารมวลชน หรือแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดต่าง ๆ ก็คงจะพอมองเห็นสถานการณ์บ้างแล้ว แต่เนื่องจากผมเห็นว่า กปส. มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะต้องทำหน้าที่แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเป็นการนำเอาแนวคิดนโยบายต่าง ๆ หรือข้อเท็จจริงของรัฐบาลไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามข่าวสารทั้งหลายที่ออกไปเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลหรือกับรัฐ ผมจึงหารือกับทาง อปส., รองอธิบดี และผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเราน่าจะใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ประชุม เรามีประชุมทางไกลอย่างนี้แล้วก็ เป็นเรื่องซึ่งสามารถจะทำได้ และไม่ต้องใช้เวลามากมายนัก ผมเรียนท่านว่าข่าวที่ปรากฏในช่วงระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ แต่ข่าวที่ปรากฏทั้งหลาย ก็จะต้อง มีการกลั่นกรองข่าวทั้งหลายให้ทราบที่ข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ นั้นเป็นอย่างไร ที่สำคัญก็คือรัฐบาล ทำความเข้าใจโดยผ่านสื่อสารมวลชน เช่น การให้สัมภาษณ์ต่าง ๆ ก็สามารถทำได้จำกัด เราก็ควรที่จะให้เครื่องมือของรัฐ หรือกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใน กปส. ไปทำหน้าที่แทนรัฐบาลแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เรื่องนี้ก็จะมียุทธศาสตร์ที่จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อย โดยเร็ว ซึ่งข่าวที่ประชาชนสนใจในช่วงนี้ก็คือน่าจะมีการชุมนุมของประชาชนเสื้อแดงที่ชุมนุมกันที่ทำเนียบ ในขณะนี้แล้วก็มี การใช้วิถีโอลิมปิก หรือจะใช้วิถีการอื่นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการพูดมาอยู่ที่ชุมนุม แล้วก็มีการนำเสนอข่าวผ่านทางสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ซึ่งเรื่องที่พูดนั้นก็คงทราบกันแล้วว่าเป็นเรื่องอะไรกันบ้าง ก็มีการพาดพิงคาบเกี่ยวไปตั้งแต่ในส่วนรัฐบาลไปถึงส่วนนอกรัฐบาล และก็ไปถึงบุคคล ซึ่งอยู่นอกเหนือทางการเมืองไปด้วย เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจถึงจุดยืนของรัฐบาล การดำเนินการของรัฐบาลในขณะนี้แล้วพวกเราใน กปส. ก็เอาจุดยืนต่าง ๆ เหล่านี้ไปขยายสู่การรับรู้ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ความสงบโดยเร็ว ผมเรียนท่านทั้งหลายว่ารัฐบาลมีจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าวที่จะต้องยืนยันยันต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก ก็คือว่า

1. รัฐบาลชุดปัจจุบันนี้เป็นรัฐบาลที่มีที่มาโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีผ่านการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง เหตุการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นก็คือสืบเนื่องจากรัฐบาลชุดเดิมมีอันต้องสิ้นสุดลงจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยสืบเนื่องมาจากตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเองที่มีการกำหนดอย่างชัดเจน เมื่อมีการวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งไป ก็เป็นผลให้คณะรัฐมนตรีในชุดนั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วย ขณะเดียวกันก็มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง ก็นำไปสู่การที่จะต้องเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และนายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันก็ได้รับการเลือกโดยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร โดยในการเลือกครั้งนั้นมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดังนั้นการเข้าดำรงตำแหน่งโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นโอกาสเรียนท่านทั้งหลายที่ได้เข้าร่วมประชุมวันนี้ได้ช่วยกันขยายความให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ซึ่ง กปส. ก็มีฐานข้อมูลที่มีข่าวสารต่าง ๆ อย่างครบถ้วนอยู่แล้ว แต่เรื่องนี้ก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งมีฉะนั้นแล้วก็คงอาจจะเกิดการทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารัฐบาลมีที่มาโดยไม่ชอบ มาจากกลุ่มที่ปฏิวัติรัฐประหารสนับสนุนบ้าง มาจากกลุ่มอื่น ๆ บ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐก็ต้องยืนยันข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลนั้นมีที่มาโดยชอบตามรัฐธรรมนูญทุกประการ

2. จุดยืนของรัฐบาลต้องยืนยันให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็คือ รัฐบาลนี้มีโจทย์ใหญ่ 2 ข้อซึ่งต้องเข้ามาแก้ไขคือ

2.1 วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งดำรงมาก่อนหน้านี้ การขัดแย้งนี้ทำให้คนแบ่งเลื่อออกเป็นสีต่าง ๆ และมีการแยกกลุ่มกัน และก็มีปะทะกันทางความคิดบ้าง บางครั้งก็อาจจะเลยเถิดไปบ้าง แต่รัฐบาลก็มองว่าปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลนี้เคารพแล้วก็ยอมรับในสิทธิ์ของการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่อาจจะไม่ตรงกับรัฐบาลซึ่งเป็นปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตย แต่การแสดงออกต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะรัฐบาลเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเห็นประเทศสงบ เดินไปข้างหน้า แก้ไขปัญหาได้ เพราะฉะนั้นการดำเนินคดีต่อกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยเป็นอย่างไร การดำเนินคดีต่อกลุ่ม นปค. ก็คงใช้หลักของกระบวนการยุติธรรมตามปกติ แม้กระทั่ง อดีตนายกก็ดำเนินการไปตามกรอบและกฎหมายทุกประการ โดยไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมจากฝ่ายใดทั้งสิ้น อันนี้ถือเป็นความอ่อนไหวประการหนึ่งของข่าวสารในปัจจุบันนี้ ซึ่งท่านก็คงจะช่วยกันเผยแพร่ขยายจุดยืน และแนวความคิดข้อยืนยันของรัฐบาลในข้อนี้ด้วย

2.2 วิกฤตเศรษฐกิจที่คุกคามถึงฐานะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รัฐบาลถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่จะต้องแก้ไขในส่วนนี้คงต้องอาศัยท่านทั้งหลาย ที่จะต้องนำเอาข้อมูลข้อเท็จจริงไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดทำแผนอย่างเป็นระบบต่อไป การบริหารข่าวสารในช่วงภาวะวิกฤตก็เป็นความจำเป็นที่นักประชาสัมพันธ์ทุกคนจะต้องนำมาใช้

กปส. เป็นสื่อสารมวลชนที่เป็นประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ 2-3 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามที่จะไม่พูดถึงความขัดแย้งในทางการเมือง ยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ แต่เราเดินหน้า ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ในการป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจที่กระทบถึงประชาชนโดยเฉพาะรากหญ้า คนจนทั้งหลาย เงินงบประมาณรายจ่ายกลางปีหนึ่งแสนกว่าล้านที่ลงไปจะเป็นเงินชุมชนพอเพียงก็ดี เงินที่ไปแก้วิกฤตเศรษฐกิจในโครงการต้นกล้าอาชีพ เงินผู้สูงอายุ เงินเรื่อง อสม. หรือแม้แต่กระทั่ง เชื้อช่วยชาติ 2,000 บาท ก็เป็นข้อยืนยันถึงนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ เป้าหมายในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ ความสำเร็จจากการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่หัวหิน หรือการประชุมกับนานาประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจอยู่กับการร่วมประชุมกับกลุ่มประเทศ G20 ถือเป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ ผมเรียนว่าเรื่องของโจทย์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่อยากให้สื่อสารมวลชนของรัฐช่วยกันเผยแพร่ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ช่วยกันทำ เนื้อหาผ่านสื่อต่าง ๆ ออกไปให้ประชาชนรับทราบเพราะรัฐบาลนี้ไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นใครในการเมือง แต่เรามาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศที่เป็นวิกฤตซึ่งกระทบทั้งหลายมาตรการต่าง ๆ ก็มี ออกไปช่วยผู้ประกอบการทั้งหลาย เป็นระยะ ๆ อยู่แล้วหลายโครงการที่ออกไป ผมอยากให้ติดตาม ซึ่งในช่วงหลัง ผมให้เป็นการบ้านผมจะให้สำนักงานรัฐมนตรีได้รวบรวมเนื้อหาต่าง ๆ แล้วก็ส่งให้ กปส. เพื่อส่งผ่านไปถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างเป็นระบบ ไม่เฉพาะแต่ตัวเงินงบประมาณรายจ่าย กลางปีเท่านั้น การอนุมัติเงินงบประมาณในโครงการไปซื้อหนี้กองทุนฟื้นฟูอีกหกร้อยกว่าล้านบาท ซึ่งการตั้งกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร 10 กว่าปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีการอนุมัติเงินไปซื้อหนี้และพัฒนา อาชีพเลย รัฐบาลนี้อนุมัติไปแล้ว การตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินและการปฏิรูปเครือข่ายที่ดิน 4 ภาค ที่ชาวบ้านทับที่อุทยาน ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเอง ผมเป็น รองประธานมีมติออกไปแล้ว 7-8 ข้อ และนำไปสู่การแก้ไขในหลายเรื่องซึ่ง 20-30 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีมติในลักษณะนี้มาก่อน อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟัง รวมถึงงานทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็เป็น เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่กระทบถึงประชาชนทุกระดับ ซึ่งรัฐบาลนี้ถือว่าเป็นภารกิจอันดับหนึ่ง ในการที่จะต้องลงไปทำงานแล้วต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเปิดงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องเรียนฟรี ขณะนี้มีการโอนเงินไปแล้ว ทั่วทุกโรงเรียนถึงมือเด็กผู้ปกครองหมดแล้ว ทางช่อง 11 ก็เคยถ่ายทอดสดร่วมกับภูมิภาคถึง 2 ชั่วโมง สิ่งชี้แจงออกไป ผมคิดว่ายังไม่พอง คงจะต้องทำสรุปและก็เพิ่มเติมตัวเนื้อหาที่ประชาชนเข้าใจง่ายผ่านสื่อต่าง ๆ เพิ่มเติมมากขึ้นอีก นี่คือจุดยืนของรัฐบาล เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลัก เราเชื่อมั่นว่าวิกฤตในขณะนี้ น่าจะมีสัญญาณ ที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ เศรษฐกิจติดลบหรือดีขึ้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายในฐานะ เป็นนักประชาสัมพันธ์ภาครัฐก็ต้องขยายความเป็นภาษาชาวบ้าน อธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ดังนั้น ประชาสัมพันธ์จังหวัดที่อยู่ทั่วประเทศ สวท., สทท. เราต้องบริหารข่าวสารด้วย ที่จะทำให้ไปสู่การ รับรู้ของพี่น้องประชาชนทุกรูปแบบ และยิ่งวิกฤตเวลานี้ยิ่งต้องทำให้ถี่มากขึ้นให้คนเข้าใจอย่างเต็มที่ มากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ท่าทีหรือจุดยืนของรัฐบาลต่อการชุมนุมของพี่น้องประชาชนไม่ว่าที่ กทม. หรือต่างจังหวัด รัฐบาลถือว่าการชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญถ้าเป็นการชุมนุม กันอย่างสงบปราศจากอาวุธ และไม่มีการทำผิดกฎหมายใด ๆ ในส่วนนี้การชุมนุมจึงมีนโยบายให้ การชุมนุมนั้นสามารถดำเนินไปได้แต่ต้องเคารพในข้อกฎหมาย การจัดการกับการชุมนุมใด ๆ ก็ตาม รัฐบาลจะใช้กรอบกฎหมายเป็นหลักในการจัดการ จะเห็นว่าที่หน้าทำเนียบมีตำรวจ ทหาร อยู่เป็น จำนวนมาก แต่ขณะนี้ยังไม่เกิดเหตุปะทะกันรุนแรงใด ๆ เกิดขึ้นเลย การขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ ไปทำงานในทำเนียบรัฐบาล แทนที่รัฐบาลจะเลือกใช้วิธีการ เอาตำรวจหรือทหารไปเปิดทางเข้าไป ทำงานก็ใช้วิธีไปร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลคุ้มครองเส้นทางการเข้าไปทำงานของรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรี หรือของข้าราชการต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ศาลก็มีคำสั่งแล้วให้มีการเปิดประตูรวมถึงผู้ใช้เครื่องเสียง ในเวลาราชการ แต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ชอบที่จะใช้สิทธิในการอุทธรณ์ซึ่งก็เข้าใจว่าระหว่างช่วงนี้ฟังการพิพากษา ในชั้นศาลอุทธรณ์ รัฐบาลก็ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการเปิดทาง โดยการใช้กำลัง จะเห็นว่า ท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้เกิด เสีนไซ้ที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันอีก จริง ๆ ก็คือรัฐบาลไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติม ส่วนตรงนี้มีข่าวลือออกไปมาก ในต่างจังหวัดว่าจะมีการสลายการชุมนุม มีการใช้กำลังทหารออกมาปราบปราม จะมีการใช้ปืนในการจัดการบ้าง ซึ่งต้องปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่มีแนวทางและนโยบาย เช่นนั้นการยึดกรอบของกฎหมายทุกประการเป็นหลัก เป็นจุดยืนอันมั่นคงที่รัฐบาลจะต้องยึดถือเอาไว้ แม้แต่กระทั่งเนื้อหาในวิดีโอลิงค์ของอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการพาดพิงถึงบุคคลอื่น ท่านนายกรัฐมนตรีเอง ก็พูดชัดว่า ถ้าละเมิดสิทธิของบุคคลใด บุคคลนั้นก็ชอบที่จะปกป้องสิทธิจะฟ้องศาลอย่างไรก็ได้ แต่รัฐบาลจะยึดกรอบของกฎหมาย กรณีจะปรับสัญญาหรือไม้อย่างไร ท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ก็แถลงข่าวเมื่อเช้านี้ว่า ถ้ากฎหมายให้ตัดได้ก็ตัด แต่ถ้ากฎหมาย ไม่อนุญาตก็ทำไม่ได้ นี่คือจุดยืนของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุมของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นที่ ศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำเนียบรัฐบาลก็ตาม ในต่างจังหวัดก็คงสร้างความเข้าใจเรื่องนี้ให้มาก อยากรจะเรียนถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศได้ช่วยเหลือในการที่จะชี้แจงด้วย ในเวลาเดียวกัน กับที่ยึดกรอบกฎหมายนี้ก็จะไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะกับกลุ่มใดด้วยจะเห็นว่าคดีความของกลุ่ม พันธมิตร 21 คน ที่เพิ่งผ่านมามีหมายเรียกก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมาย ข่าวที่ปรากฏ ในวันนี้ การถอดยศของอดีตนายกรัฐมนตรี หรือริบคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ เป็นการดำเนินการไปตามกฎหมาย ซึ่งอนุมัติเอาไว้ตามรัฐบาลชุดที่ผ่านมาและก็ไม่ใช้ท่านเดียว แต่ทุกคนก็ถูกดำเนินการในลักษณะเดียวกัน จะละเว้นปฏิบัติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ต้องปฏิบัติ โดยเท่าเทียมกัน ดังนั้นถ้าเข้าใจจุดยืนต่าง ๆ ทั้งหลายแล้วช่วยกันชี้แจง ผมก็คิดว่าเราก็คงมีเรื่อง ช่วยกันอยู่สัก 2 เรื่อง ที่อยากจะเรียนที่ประชุมเพื่อให้เป็นการดำเนินการที่เป็นรูปแบบ

1) เนื่องจากเรามีเครือข่ายของกรมฯ ซึ่งติดตามข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดมี สวท. ซึ่งต้องทำข่าวด้วยตัวเองด้วย มี สทท. ซึ่งต้องทำข่าวด้วยตัวเองด้วย และก็มีแหล่งข่าวอยู่แล้ว ปกติท่านจะรายงานสถานการณ์กับกรมในกรณีที่เกิดเหตุสำคัญ ๆ แต่ว่าขณะนี้เนื่องจากเกิดเหตุที่มีการชุมนุมกันแล้วก็มีข่าวปรากฏเป็นที่กังวลสนใจของพี่น้องประชาชนก็ขอให้ถือปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ทั่วประเทศช่วยติดตามข่าวสารทั้งหลาย ไม่ว่าจะมาจากสื่อท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี หรืออาจจะเป็นสิ่งพิมพ์อื่น ที่มีลักษณะที่ผิดปกติไปจากการนำเสนอข่าวสารปกติธรรมดา ซึ่งท่านทราบอยู่แล้ว ปกติสื่ออย่างวิทยุชุมชนเข้าถึงชาวบ้านมาก อาจจะมีการรายงานข่าวตามปกติได้ แต่ถ้ามีเนื้อหา เนื้อความมีการพุดจาในลักษณะที่ให้ข้อมูลที่เบี่ยงเบนผิดไปจากความเป็นจริง หรือเป็นลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ดี ขอให้แต่ละจังหวัดติดตามสอดส่องและรายงานมายัง กปส. ด้วย ทุกที่ที่มีอยู่ก็ขอให้รายงานทันทีที่พบก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับทางราชการเป็นอย่างยิ่ง เพราะขณะนี้กับการประชุมกับท่านรองนายกฯ (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ได้มีการพุดจาในเชิงนโยบายกับทางกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องดูแลการปกครองทั่วทั้งประเทศ มี ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอำเภอ หรือเครือข่ายปกครองอื่น ๆ ก็ดีให้ติดตามสอดส่องดูแลสื่อต่าง ๆ เหล่านี้อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว แต่ก็คิดว่าประชาสัมพันธ์จังหวัด, สทท. และ สวท. ในแต่ละที่ก็มีเครือข่ายของท่านซึ่งติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อยู่แล้ว ก็ขอให้ท่านช่วยกันติดตามในเรื่องนี้ด้วย ส่วนการรายงานสถานการณ์ทั่วไปสถานการณ์ปกติถ้ายังคงทำต่อไป แต่สิ่งที่เน้นมากคือข่าวปลอ่ย ข่าวลือ หรือข่าวลวงทั้งหลาย เป็นหน้าที่ ๆ พวกเราต้องสอดส่องต้องทำความเข้าใจ บางที่ข่าวลือพวกนี้ก็มาหลายรูปแบบ ก็ขอความกรุณาได้จัดเก็บแล้วส่งกลับมายัง กปส. แน่แน่นอนอาจจะมีหน่วยงานอื่นดำเนินการอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายทหารฯ หรือแม้แต่กระทั่งหน่วยปกครองอื่น ๆ ผมคิดว่ามิติในการมองลักษณะอย่างนี้เรามองต่างกัน แต่อันนี้ก็คงไม่ถึงขั้นสายลับทั้งหลายที่คอยพุกก้อง คงไม่ถึงขนาดนั้น แต่ว่าเรื่องนี้สำคัญ การทำงานแบบนี้ก็จะเป็นการประสานกับหน่วยอื่น ๆ ที่เขาทำอยู่ด้วย ผมคิดว่าตรงนี้สำคัญ เช่นในวันที่มีคนไปหน้าศาลากลางจังหวัดต่าง ๆ การรายงานพวกเราน่าจะรายงานได้ชัดกว่าคนอื่น ๆ เพราะเราไปทำข่าวอยู่ด้วยเรารู้ว่าคนมาเท่าไร ใครมาจากไหน อะไร อย่างไร แต่ขอให้รายงานโดยปราศจากอคติ ไม่ว่าจะชอบหรือจะชังก็ต้องรายงานอย่างเป็นกลางรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น สิ่งที่รัฐบาลต้องการมีเพียงข้อเท็จจริงเท่านั้นเองที่เราจะช่วยกันแก้ไข แล้วไม่มีนะที่รับทราบแล้วจะไปจัดการใครคนใดคนหนึ่งเฉพาะนอกเหนือจากที่กฎหมายให้อำนาจ ไม่มีนะครับ ก็ช่วยกันทำความเข้าใจแล้วก็จะเห็นปัญหาต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำรายงาน ซึ่งท่าน อปส. และ รองอธิบดี ก็คงจะรับทราบนโยบายเรื่องนี้แล้วไปปฏิบัติต่อไป

2) เรื่องของการปฏิบัติภารกิจ ผมมองว่าหน่วยงานของ กปส. ที่อยู่ทุกจังหวัด มีทั้งสื่อที่เป็นของกรมเอง ไม่ว่าจะเป็วิทยุเว็บไซต์โทรทัศน์จริง ๆ กปส. ของเราต้องถือว่าเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนที่ครบถ้วนที่สุดและน่าจะทรงอิทธิพลที่สุด เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้มีลักษณะ

ของการทำงานที่เชื่อมกันอย่าง 100 % แต่ผมเชื่อว่าเราทำงานเชิงรุกได้ อันนี้คือประชาสัมพันธ์เชิงรุก มันรุกเรื่องอะไร คำตอบคือตัวนโยบายของรัฐบาล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบแล้วก็ขยายออกมา แต่ละที่ที่ท่านจะมีวิธีการของท่าน ผมก็จะมอบให้ทางสำนักงานรัฐมนตรีได้ทำข้อมูล แล้วก็ผ่านทางกรมฯ ไปแล้วก็จะถึงทุกท่านที่เหลือท่านก็ไปผลิตมาเป็นสื่อ แล้วก็บริหารข่าวสารเหล่านั้นให้ไปถึงประชาชนโดยเร็ว แล้วก็อย่าลืมว่า หลังจากบริหารออกไปแล้วก็ช่วยประเมินกลับมาด้วยว่าเป็นอย่างไร ยิ่งตอนนี้เครือข่ายของทาง กปส. ก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ วันนี้ก็มีการเปิดตัวอะไรใหม่ ๆ ของทางช่อง 11 ในช่วงเย็น เมื่อคืนนี้ก็มีการพาดพิงถึงนิดหน่อยที่เวทีการชุมนุม อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ก็สื่อให้เห็นถึงความสนใจที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอันนี้ ซึ่งเราเองก็หวังที่จะให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์กับประเทศชาติอย่างจริงจัง แต่ก็อาจจะโชคไม่ดีนิดหน่อยที่มาจัดในช่วงวิกฤตความขัดแย้ง ก็กลายเป็นสถานการณ์ร้อนไป ผมเรียนว่าในฝั่งของการชี้แจงนี้ผมอยากเห็นว่าแต่ละที่ได้คิดแนวทางทำโครงการทั้งหลาย ผมเชื่อว่าทำให้เกิดความเข้าใจ และเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มาทำเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองแต่มาแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างจริงจัง ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นเรื่องอยากจะทำด้วยกับพวกเราทั้งหลาย ผมคิดว่าบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นบทบาทที่สำคัญและก็ท้าทายอย่างยิ่ง ถ้าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันประคับประคองสถานการณ์บ้านเมืองให้เดินไปได้ในช่วงนี้แล้วผ่านจุดวิกฤตนี้ไปได้แล้วเศรษฐกิจปลายปีนี้ตัวเลขกระเตื้องขึ้นเป็นบวกขึ้น

ภารกิจที่บอกกล่าวมาให้ท่านฟังไปเป็นเรื่องใหญ่มาก ชาวที่ออกไปทุกคนอยากรู้ว่า จะลงเอยอย่างไร เราก็พยายามลงเองโดยสันติ เรียบร้อย สามารถที่จะไม่เป็นเงื่อนไขที่จะไปทำให้เกิดปัญหาลุกลามบานปลายต่อไป

คำถาม - คำตอบ

✦ นางปรัชญาภรณ์ สงค์รอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

คำถาม รายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ฯ เรามีการขยายผลต่อ สวท. ทุกแห่งที่เชียงรายได้ขอความร่วมมือวิทยุชุมชนถ่ายทอดเสียงด้วย แต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีการขยายผลต่อหมายความว่าหลังจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดจบแล้วถ้าหากว่าสถานีวิทยุให้ความสนใจเปิดโอกาสให้ประชาชนโฟนอินเข้ามา หรือถามในบางเรื่องที่สำคัญก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

✦ รต.นร.(นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย)

คำตอบ หมายถึงรายการเชื่อมั่นประเทศไทย ว่าเป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วที่เรายกเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะว่า รายการเชื่อมั่นประเทศไทยเป็นรายการที่ทางเราผลิตเองเราก็ยังใช้ 2 วิธีอยู่ คือโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เก็บคำถามทั้งหลาย ส่วนหนึ่ง

ท่านนายกรัฐมนตรี ก็ตอบในรายการ แต่อีกส่วนหนึ่งก็จะไปตอบลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทุกวันศุกร์และบริหารให้ลงเว็บไซต์ในอนาคต ซึ่งกำลังจะเปิดตัวเว็บไซต์เชื่อมประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่งประการที่ 2 ก็คือให้มี SMS ส่งเข้ามาผ่านระบบและปรากฏที่หน้าจอ ซึ่งนายๆ ก็จะหยิบบางเรื่องขึ้นมาตอบได้ ส่วนที่เหลือก็ไปลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ด้วย ส่วนข้อเสนอเรื่องโฟนอินก็จะรับไว้ แต่ว่ารายการเชื่อมประเทศไทย ก็อยากจะเรียนทงภูมิภาคทั้งหมดว่าถ้าท่านจะกรุณาให้มีการรีรันเพิ่มเติมขึ้น นอกเหนือจากวันอาทิตย์ สัปดาห์หนึ่งสัก 2-3 ครั้ง น่าจะเป็นประโยชน์เพราะท่านนายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเนื้อหางานที่ท่านทำไปในแต่ละสัปดาห์

†นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

คำถาม เสนอให้ใช้ช่องทางของสื่อมวลชนต่างประเทศที่เรามีเครือข่ายกับเขาอยู่ด้วยเพราะว่าจากการมอนิเตอร์สื่อต่างประเทศทั้งหลาย ความเข้าใจส่วนหนึ่งคือผู้นำรัฐบาลก็จะใช้สื่อมวลชนต่างประเทศและก็มีเครือข่ายสื่อมวลชนต่างประเทศในประเทศไทยมากพอสมควร แล้วเขาก็ได้จัดสรรเวลาให้เราคือเขาอาจจะอยากทราบ เรื่องการดำเนินนโยบายต่าง ๆ เรื่องเศรษฐกิจ ฯลฯ ขอเสนอให้ท่านพิจารณาใช้ช่องทางที่มีอยู่นี้ด้วย ปัจจุบันเราทำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ของ กปส. ก็ส่งตรงให้เขาทราบด้วย

†รต.นร.(นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย)

คำตอบ การใช้ช่องทางผ่านสื่อต่างประเทศต้องให้ความสำคัญมาก ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปต่างประเทศและมีนัดให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศหลายสื่อ แต่ว่าผมคิดว่าดีแล้วที่ท่านได้ถามขึ้นมาเราก็จะต้องบริหารพวกเนื้อหาข่าวทั้งหลาย แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วส่งให้กับทางเขาไปด้วย

†นางเตือนใจ สินธุฉานิก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

คำถาม การประชาสัมพันธ์เชิงรุกขอเสนอว่าในช่วงที่เป็นข่าวของช่อง 11 ในปัจจุบัน ในช่วงข่าวเองก็จะมีในช่วงของการสัมภาษณ์คนชนข่าว ซึ่งจะเป็นสดบ้างและเทปบ้าง จึงขอใช้ตรงนี้เมื่อมีการโฟนอินเราต้องมีการเสนอหรือชี้แจงข้อมูลในทันที เราน่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเหมือนอย่างช่อง 11 หรือ สวท. ที่เคยทำช่วงเอเชียนเกมส์, ซีเกมส์ หรือว่าเราจะทำช่องของเราเป็นใช้หัวदनกบัง ซึ่งตรงนี้อาจจะตั้งเป็นรายการพิเศษที่ว่าจะต้องมีข้อเท็จจริงจากท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ ชี้แจงโดยตรงถ้าเราสามารถลี้คดีในสื่อเครือข่ายของเราทั้งวิทยุและโทรทัศน์โดยพร้อมกันน่าจะเป็นประโยชน์สามารถที่จะเปิดทั้ง SMS และโทรศัพท์เข้ามาได้ให้แยกความคิดเห็นคือตอบในทันทีทันใดจะเป็นจุดที่เราสามารถสร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น

†รมต.นร.(นายสาทิติย์ วงศ์หนองเตย)

คำตอบ การใช้ช่วงจังหวะเวลาที่เป็น Pram time ชี้แจง เพราะวันนี้ที่ประชุมท่านรองนายกรัฐมนตรีฯ ก็ได้มอบให้ทุกกระทรวงต้องพร้อมที่จะชี้แจงงานต่าง ๆ ที่ทำก็อาจจะกระทบสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยก็จะรับไว้แล้ว ผอ.สทท. ก็จะได้รับเรื่องนี้ไปดำเนินการ ซึ่งเข้าใจว่าเรามีแนวทางที่ต้องทำอยู่แล้ว ก็ดีเรื่องนี้จะได้ทันทั่วทั้ง

†นายมานพ อำพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

คำถาม เนื่องจากว่า กฎหมาย พรบ. จัดสรรคลื่นความถี่ ยังไม่ครอบคลุมงานทางด้านดูแลสื่อจะทำอย่างไร ที่จะหาช่องทางอื่น ในการตรวจสอบสื่อต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องขณะนี้ ท่านมีวิธีการอย่างไร และมีนโยบายอย่างไรครับ

†รมต.นร.(นายสาทิติย์ วงศ์หนองเตย)

คำตอบ เรียนว่า ให้ท่านทั้งหลายช่วยกันติดตามแล้วแจ้งมาด้วยเครือข่ายอื่นที่เป็นของเจ้าหน้าที่รัฐเขตดำเนินการอยู่แล้ว วันนี้ก็รับนโยบายไปดำเนินการแล้ว เราได้ดูกฎหมายทั้งหมดแล้ว ในขณะนี้สามารถจัดการได้โดยไม่ต้องรอ พรบ. จัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งจะเป็นเรื่องของคล้าย ๆ การกำกับดูแลเป็นเรื่องของเรสกูเรเตอร์ในการเข้าไปควบคุม หรือป้องกันไม่เกิดปัญหาของสังคม ถ้าเรามีข้อมูลที่ได้ก็จะเข้าไปทันทีที่มีการกำชับการปฏิบัติไปยังทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว และตั้งแต่วันนี้การดำเนินการแล้ว

†รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติมเรื่องของการรื้อรายการเชื่อมั่นประเทศไทยของท่านนายกรัฐมนตรีว่า อปส. ได้สั่งการไปตั้งแต่วันแรกวิทยุต่างจังหวัดของเราจัดสรรรายการออกอากาศอยู่ขณะนี้ ถ่ายทอดจาก สวท. กทม. โดยตรงในวันอาทิตย์ 4-5 โมงเย็นส่วนทีวีต่างจังหวัด ได้ทราบว่าจะจากการที่ทีวีช่อง 11 ออกไปแล้วเขาก็นำไปรีรันในเวลาต่าง ๆ กัน

†รมต.นร.(นายสาทิติย์ วงศ์หนองเตย)

คำตอบ ขอบคุณมากที่ได้ช่วยกันเผยแพร่

†นายกิตติ จันทรเสนา ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี

คำถาม ขอขยาดความเรื่องการขยายผลรายการเชื่อมั่นประเทศไทย หลังจากจบรายการแล้ว เราจะเปิดสายให้สะท้อนกลับมาว่าประชาชนมีความสนใจประเด็นไหน เราทำกันมาแล้ว ก็อยากจะดำเนินการต่อจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไร จะได้ผลสะท้อนกลับมาทันที พวกเราทำอยู่ในวิทยุในต่างจังหวัดที่เคยเป็นมา เป็นไปได้ถ้าเรารวมพลังกันทำจะได้ ข้อมูลกลับมาอย่างรวดเร็ว

†รมต.นร.(นายสาทิติย์ วงศ์หนองเตย)

คำตอบ ดีจัง ผมคิดถึงรายการท่านนายกฯ จบ 10 โมง เราถ่ายทอดทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้ว หลังจากนั้นเราเปิดสายอีกครั้งชั่วโมงทุกที่ทั่วประเทศ ทั้ง สวท., สทท. แล้วท่านก็มี

เจ้าหน้าที่ที่จะรับโทรศัพท์ แล้วค่อยประมวลส่งกันเข้ามา แล้วก็ระบบ Internet อยู่แล้วที่ส่งมาได้ สุดท้ายเรียงลำดับข้อมูลให้ดี ส่งมายังสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี เราก็ได้บริหารได้เพราะว่าของรัฐบาลเราก็มี 1111 ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และจะมีรายการที่เป็นรายการโทรทัศน์

† นายสาโรจน์ เฟ็งช่อม์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

คำถาม กปส. มีภารกิจหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญสถาบันพระมหากษัตริย์ ถ้าจะขอความกรุณา อปส. ย้ำถึงเครือข่ายของเราทั่วประเทศ ทั้ง สวท., สทท. และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เน้นเรื่องนี้ งานพระราชพิธี, งานรัฐพิธี, งานพิธี, งานเทศกาล และรายการเป็นพิธีกรบรรยายเรื่องการประชาสัมพันธ์ และเรื่องราวต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดของตน ผมเชื่อว่าจะก่อให้เกิด ความรู้สึกที่ดีของประชาชน และส่งผลถึงภารกิจของรัฐบาลด้วย เพราะว่าทุกครั้งทีพุดถึงพระราชภารกิจของพระองค์แล้ว เามาผนวกกับภารกิจของรัฐบาลเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง

† นายเผชิญ ขำโพธิ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

คำตอบ กปส. กับสำนักพระราชวังกำลังจะมีโครงการร่วมกันในการที่จะออกไปประชุมสัมมนาตามสำนักประชาสัมพันธ์เขตต่าง ๆ ทั้ง 8 เขต โดยจะมีวิทยากรจากสำนักพระราชวังคือท่านผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง(นายประสพโชค อ่อนกอ) และ ผอ. กองข่าวของสำนักพระราชวัง จะออกไปบรรยายให้ความรู้กับสื่อมวลชนทั้งของ กปส. เอง และผู้จัดรายการและสื่อมวลชนและสิ่งพิมพ์ในพื้นที่ในเขตต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะให้มีผู้ร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 300 คน ในแต่ละที่เนื้อหาในการที่จะออกไปคือต้องการที่จะเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชประวัติ และสิ่งที่ป็นพระราชดำริสพระบรมราโชวาท และที่สำคัญก็คือสิ่งที่สื่อมวลชนของเราใช้กันทุกวันนี้ก็คือเรื่องราวราชาศัพท์ตรงนี้ทางสำนักพระราชวังก็จะมีวิทยากรออกไปบรรยายให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะสืบค้นหาพระราชกรณียกิจ พระราชประวัติ ผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านทางเอกสาร เราจะทำงานร่วมกันเพื่อจะไปเปิดอบรมให้ความรู้ในเรื่องนี้ เราจะทำให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนสิงหาคม

† รต.นร.(นายสาทิศย์ วงศ์หนองเตย)

เรื่องที่ท่านเสนอมาก็เป็นเรื่องดี เพราะว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีเป้าหมายหลักที่จะต้องทำเรื่องนี้อยู่ด้วย เราเคยมีคำพูดที่พุดถึงสถานีแห่งความจงรักภักดี เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะว่าในแง่ของรัฐบาลเราก็เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจที่ยึดเหนี่ยวยึดโยงกันของคนไทยทั้งชาติ เน้นเรื่องของการเผยแพร่ขยายพระราชกรณียกิจออกไปก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ ถ้าเราดูจากทีวีหลัก ๆ ทั้งหลายเหล่านี้เขาจะมีสารคดีมากแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีด้วย

✦นางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอ ตามงบประมาณที่เราได้ในปี 2552 ในจำนวน 1,468 ล้านบาท จะมีงบประมาณประชาสัมพันธ์อยู่ 127 ล้านบาท เราได้จัดสรรงบประมาณไปแล้วตามประเด็นยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ปีนี้ทำ 5 ประเด็น และเพิ่มเมื่อมีรัฐบาลใหม่อีก 6 ประเด็น

1. เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ จะต้องเกิดทุนไม่ใช่เฉพาะรัชกาลปัจจุบัน แต่เป็นพระราชจักรีวงศ์ เราได้จัดส่งไปยัง สปช.1-8 และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศแล้ว
2. เรื่องของความสมานฉันท์สามัคคีของคนในชาติ
3. เรื่องของการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย
4. เรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจน
5. เรื่องของภาวะโลกร้อน ซึ่งหลังจากมีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มาแล้วก็ทำเรื่องความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ซึ่งทำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อปส. รับนโยบายมาก็สั่งการทันทีเราอนุมัติงบเพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท สำหรับเรื่องความเชื่อมั่น และเรื่องการเสนอขอของงบประมาณปี 2553 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก็จะมีประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ เราเพิ่มสถาบันพระมหากษัตริย์จาก 30 ล้านบาทในปีนี้เป็น 50 ล้านบาท รวมทั้งเรื่องของความเชื่อมั่นที่ประเทศไทยก็เพิ่มจาก 30 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท เช่นเดียวกัน ก็เรียนให้ท่านทราบว่าแผนงานที่ อปส. ได้นำมาจากทางรัฐบาลและส่งมอบให้ทางสำนักแผนฯ ได้จัดการดำเนินการในปัจจุบัน

✦รต.นร.(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)

ก็เห็นภาพชัดเจน เห็นงานที่เราต้องทำ หลังจากนั้นไปผมก็คิดว่าเมื่อมีการปรับเรื่องสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ในอีกระยะหนึ่ง อีก 2-3 เดือนข้างหน้าซึ่งสถานีโทรทัศน์ในส่วนท้องถิ่นต้องผลิตรายการเองมากขึ้น การทำเรื่องท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวเนื่องพระราชกรณียกิจก็ดี เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอาจจะเป็นอดีตความประทับใจทั้งหลายที่เกี่ยวกับสถาบันก็ดี ก็เป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายสามารถที่จะทำได้อยู่แล้วเพื่อเป็นการยืนยันภารกิจของ กปส.

✦น.ส.อัมพวัน เจริญกุล ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ปัจจุบันสำนักข่าวก็เผยแพร่ไปสู่ต่างประเทศโดยใช้เว็บไซต์ thainews.prd.go.th ในนั้นก็จะมีการภาคภาษาอังกฤษบนอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วย จากการทำได้ดำเนินการมาเพิ่มจากการผลิตข่าววันละ 1 ชั่วโมง เราก็ใส่รายการท่องเที่ยว รายการของพระมหากษัตริย์รายการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คนต่างประเทศมองเห็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในแง่มุมที่ดีแล้วก็นำรายการภาษาอังกฤษของ สทท.ภูเก็ต มาออก

ขณะนี้ก็อยากให้ภูมิภาคอื่น ๆ นำส่วนนี้มาเผยแพร่เป็นการโน้มนำคนให้เห็นเกี่ยวกับประเทศไทยที่ติงามในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เราไม่อยากจะเห็นความขัดแย้งของเรามาก เพราะฉะนั้นในแง่มุมมองที่เราจะเสนอไปในรูปข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงกับการดึงความสนใจมาอีกจุดหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ที่ออกอากาศไปจากมีผู้ชม 80 ประเทศ ตอนนี้นำเพิ่มเป็น 100 กว่าประเทศ ก็แสดงว่าการทำประชาสัมพันธ์ตรงนี้มีที่น่าสนใจยิ่งขึ้น สนข. ก็ใช้ช่องทางนี้สำหรับทำประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยออกไป ในขณะที่ภาษาไทยเราก็ออกเป็นเว็บไซต์อยู่แล้ว ขณะนี้มีหน่วยงานโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเป็นแฟนสำนักข่าว โดยลิงค์เว็บกับเราแล้วนำข่าวของสำนักข่าวไปใช้อ้างอิงมาก เพราะฉะนั้นเนื้อหาที่สำนักข่าวผลิตออกไปจะมีในเรื่องของการวิเคราะห์ การสรุปสาระสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลออกไปเยอะมาก มติ ครม. ที่เป็นมติ ครม. จริง ๆ ต้องมีคอลัมน์นี้อยู่ด้วยแล้วก็มีกรขยายผลมติ ครม. รวมทั้งหน้าของรายการเชื่อมั่นประเทศไทย ทางช่อง 9 จะขอลิงค์เว็บเพจของเราในช่วงเชื่อมั่นประเทศไทยเพราะว่าทุกบ่าย 2 ของวันอาทิตย์เราถอดเทปเสร็จแล้ว มีทั้งเนื้อหา มีภาพเคลื่อนไหว เราก็คิดว่าจะลิงค์ตรงคำตอบนี้ให้ด้วย

†รมต.นร.(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)

ส่วนกรณีของสำนักงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ก็ต้องดูในแง่ของงบประมาณด้วย แต่ถ้าถามว่าเห็นความจำเป็นไหม เห็นว่าเห็นจำเป็นเพราะโลกก็เปิดกว้างขึ้นแล้ว คนก็ติดตามข่าวสารจากเรา เราก็คงอยากได้ข่าวที่เป็นทางการที่ไปจากเราเอง ต้องดูเรื่องความเหมาะสมอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้จะพูดเฉพาะเรื่องของกรมอีก 2 เรื่องที่คงต้องแจ้งเพื่อทราบที่เราได้ดำเนินการไปแล้ว แล้วจะไปถึงเรื่องต่างจังหวัดด้วย ก็คือกรณีของลูกจ้างชั่วคราวที่เรามีอยู่ 620 กว่าคน กรณีนี้ผมพบกับท่านเลขาธิการ ก.พ. ก็ได้คุยกันถึงเรื่องที่เราจะทำให้ลูกจ้างชั่วคราวมีโอกาสในการขยายขยายสถานภาพในตัวเองได้อย่างไร ก็มีหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการ รองอธิบดี (นายกฤษณพร เสริมพาณิชย์) ก็ได้ไปพบกับทางเลขาธิการ ก.พ. แล้ว ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะดูว่าตำแหน่งใดที่เป็นตำแหน่งหลัก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีคนทำงานเป็นประจำ ก็จะมีการเปิดโอกาสให้มีการเข้าสู่กระบวนการที่จะสอบเข้ามาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานราชการสรุปง่าย ๆ ก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นพนักงานราชการทั้งหมดซึ่งได้มาประมาณ 289 ตำแหน่ง ถ้าทำได้ทั้งหมดก็น่าจะไปเกือบครึ่ง ส่วนที่เหลือก็ค่อยขยายขยายกันต่อ ส่วนที่ 2 ที่สำคัญซึ่งผมต้องคุยกับทางสถานีโทรทัศน์ของเรา ในภูมิภาคด้วยก็คือโทรทัศน์ท้องถิ่น ช่องดาวเทียมก็ไม่พอ อุปกรณ์บางอย่างก็ต้องเพิ่มเติม ก็ได้คุยกับ อปส. และ รองอธิบดี ไปแล้วว่ากำลังจะเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจะเช่าช่องดาวเทียมเพิ่มเติมขึ้น และซื้ออุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเติมขึ้น เพื่อสมบูรณ์มากขึ้น อันนี้ก็เรียนเรื่องนี้เพราะว่าอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตาและก็อยู่กับทั่วประเทศด้วย จะได้เห็นทิศทางของกรมก็เดินไปสู่อนาคตที่น่าจะดีขึ้น